



สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล”

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน

ในวันที่ ๒๔ เมษายน ตรงกับวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีต่อทุกท่านมา ณ ที่นี้

เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่งอันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดระยะเวลา ๘๕ ปี เทศบาลได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ และสร้างความเจริญด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๐๓ ยังมีการรวมตัวกันของเทศบาลจัดตั้งเป็น “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาในการดำเนินงานของเทศบาลร่วมกันอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มีสมาชิกจำนวน ๒,๔๔๒ แห่ง ทั่วประเทศ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ดูแลสุขทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ และเป็นหน่วยงานหลักที่จะนำยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่พัฒนามาจากเทศบาล เช่นกัน

ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ ผมในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ อย่างมั่นคง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จไปสู่เป้าหมายเดียวกันโดยรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” ในด้านการสร้างความมั่นคง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนหรือการสร้างโอกาส ความเสมอภาค

/ และเท่าเทียม...

และเท่าเทียมกันทางสังคม และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลเพื่อนำไปสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นสังคมปลอดทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ให้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองของตน ตลอดจนทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

สุดท้ายนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีกำลังกาย กำลังใจเข้มแข็ง พร้อมจะเป็นที่พึ่งของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย